



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองกลาง งานคลัง โทร. IP - Phone ๑๑๗

ที่ อว ๐๖๒๑ / ว ๘

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)

เรียน คณบดี/ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน/ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย/ ผู้อำนวยการกอง

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย (KTB Corporate Online) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินตรงให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน โดยตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยซึ่งฝากไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ ปัจจุบันการจ่ายเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้จ่ายเป็นเช็ค

เพื่อให้การจ่ายเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด มหาวิทยาลัยจึงปรับเปลี่ยนกระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ที่	รายการ	หมายเหตุ
1.	เงินงบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ระบบ KTB Corporate Online)	1) กรณีจ่ายบุคคลภายนอก ดำเนินการตามเดิม 2) กรณีจ่ายบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ให้เพิ่มสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารแบบชุดเบิกทุกครั้ง กรณีที่มีการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์มากกว่า 1 ราย ต่อหนึ่งชุดเบิก ให้จัดพิมพ์ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ
2.	เงินนอกงบประมาณ เบิกจ่ายผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ระบบ Krungsir CashLink)	1) กรณีจ่ายบุคคลภายนอก และ 2) กรณีจ่ายบุคคลภายในมหาวิทยาลัย การดำเนินการ : ทั้งสองกรณีชุดเบิกจ่ายและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายดำเนินการเหมือนเดิม แต่ให้เพิ่มข้อมูลสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารแบบมาพร้อมทุกครั้ง กรณีที่มีการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์มากกว่า 1 ราย ต่อหนึ่งชุดเบิก ให้จัดพิมพ์ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ

และเพื่อมิให้เกิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการรับเงินจากมหาวิทยาลัย ถ้าไม่มีสามารถใช้บัญชีธนาคารอื่นได้และมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินเฉพาะที่เป็นกรณีโอนเงินให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวคริต ชาญชิตปรีชา)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

